



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 12 มกราคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. สศก.คาดปี 61 สับปรดลันตลาดแนะเกษตรกรตั้งโรงงานช่วยซื้อ	ไทยรัฐ
2. สมาคมยางขอเงินรัฐปรับคุณภาพ ลุ้นเจาะตลาดยุโรป-สหรัฐฯเพิ่ม	ไทยรัฐ
3. กษ.เร่งจัดทำแผน ชงงบป็นสหกรณ์	โพสต์ทูเดย์
4. หนุ่ไทยฮับเมล็ดพันธุ์อาเซียน	โพสต์ทูเดย์
5. ีรัฐหนุ่มาตรฐานพิทักษ์ป่าหวันอียุงดซื้อผลิตภัณ์ขั่ยาง	กรุงเทพธุรกิจ
6. ใจหายอัญเชิญฉัตรจากยอดพระเมรุมาศ	ไทยโพสต์
7. เดินหน้าป็น'ทายาทหม่อนไหม'ถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่	ไทยโพสต์
8. อัฒฉัดงบกลาง ซื้อใจรากหญ้า	โพสต์ทูเดย์
9. กำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน	เดลินิวส์
10. 'วิษณุ'ถกหาคนลงส.บริหารจัดการน้ำฯ	มติชน
11. คอล้มัน้ กระจก 8 หน้า: แก้ปัญหายากจนฉบับเงินโมเดล	ไทยรัฐ
12. เกษตรทฤษฎีใหม่	เดลินิวส์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

หัวข้อ : สศก.คาดปี 61 สับปะรดล้นตลาดแนะเกษตรกรตั้งโรงงานช่วยซื้อ

วันที่ : ศุกร์ 12 มกราคม 2561

ฉบับที่ : 21906 หน้า : 8(ล่างซ้าย)

สศก.คาดปี 61 สับปะรดล้นตลาด แนะเกษตรกรตั้งโรงงานช่วยซื้อ

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(สศก.)เปิดเผยว่า สศก.คาดว่าผลผลิตสับปะรดในปี 61 จะเพิ่มขึ้น 2.46 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าปี 60 ถึง 13.22% ที่มีผลผลิตราว 2.1 ล้านตัน โดยในเดือน มี.ค.-พ.ค.61 ผลผลิตจะออกสู่ตลาด 35% จึงทำให้ราคา สับปะรดตกต่ำลง ดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดันให้เกษตรกร ลงนามความร่วมมือกับโรงงานแปรรูปสับปะรด เพื่อให้รับซื้อสับปะรด โรงงานจากเกษตรกรมากขึ้น รวมทั้งกระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดแสดง สินค้าหรือโรดโชว์ในประเทศเพื่อนบ้าน หวังระบายสับปะรดในประเทศ

“ในปี 57-59 สับปะรดมีผลผลิตน้อยจึงทำให้มีราคาสูงส่งผลให้ ปี 60 เกษตรกรหันมาปลูกสับปะรดมากขึ้นจนทำให้ราคาสับปะรดตกต่ำ โดยราคาเฉลี่ยสับปะรดโรงงานอยู่ที่ 4.95 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) ลดลงจากปี 59 ที่ราคา 10.18 บาทต่อ กก. ส่วนราคาสับปะรดบริโภคสด เหลือ 10.47 บาท ลดลงจากปี 59 ที่ราคาอยู่ที่ 13.45 บาทต่อ กก.”

สำหรับการแก้ปัญหาในระยะยาวจะทำตามแผนยุทธศาสตร์สับปะรด ด้านการผลิตระยะที่ 1 (ปี 61-64) โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการ ส่งเสริม 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 จังหวัดที่อยู่รอบกลุ่มโรงงานฯ 100 กิโลเมตร ส่งเสริมการปลูกสับปะรดเพื่อส่งเข้าโรงงานแปรรูปสับปะรดรวม 12 จังหวัด และกลุ่มที่ 2 จังหวัดที่มีการปลูกสับปะรดโรงงานแต่อยู่ห่างไกล กำหนดให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมการปลูกสับปะรดเพื่อเน้นการบริโภคผลสด.

สมาคมยางขอเงินรัฐปรับคุณภาพ ลุ้นเจาะตลาดยุโรป-สหรัฐฯเพิ่ม

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง 4 สมาคมยางพารา ประกอบด้วย สมาคมยางพาราไทย สมาคมน้ำยางข้นไทย สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย เข้าพบเพื่อหารือแนวทางการพัฒนายางพาราว่า จากการหารือทั้ง 4 สมาคม ต้องการให้กระทรวงเกษตรฯ สนับสนุนให้สวนยางพาราของเกษตรกรได้รับมาตรฐานของสภาพิทักษ์ป่า (เอฟเอสซี : FSC) โดยมาตรฐานเอฟเอสซีเป็นมาตรฐานที่กำหนดพื้นที่สวนยางพาราต้องปลูกในพื้นที่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ห้ามบุกรุกป่า เพื่อความยั่งยืนของป่า โดยเอกชนที่เตรียมขยายตลาดไปยังสหภาพยุโรป (อียู) และสหรัฐอเมริกา จึงเข้ามาขอให้รัฐบาลสนับสนุนมาตรฐานนี้

“ปัจจุบันประเทศไทยมีสวนยางพารามากกว่า 10 ล้านไร่ แต่ได้มาตรฐานเอฟเอสซีประมาณ 50,000 ไร่ และปัจจุบันอียูก็ตี้ออกประกาศว่า อีก 3 ปีข้างหน้าจะไม่รับซื้อไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา เช่น เฟอร์นิเจอร์ น้ำยาง ยางแผ่น ไม้ยาง ฯลฯ ที่ไม่ได้ผ่านมาตรฐาน ดังนั้น เอกชนจึงอยากให้รัฐบาลสนับสนุนและผลักดันสวนยางให้ได้มาตรฐานเดียวกับคู่ค้าในยุโรปและอเมริกา จากปัจจุบันตลาดหลักที่ส่งออกยางพาราไทยคือ ประเทศจีน ซึ่งไม่ได้สนใจในเรื่องของมาตรฐานแต่อย่างใด ซึ่งหากประเทศไทยทำได้ตามมาตรฐาน จะทำให้ราคายางพารา หรือสินค้าจากยางพาราจากไทยขายได้ในราคาสูงขึ้น”

กษ.เร่งจัดทำแผน ชงงบปี สหกรณ์

โพสต์ทูเดย์ - กรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ ชงของบกลาง 5,000-6,000 ล้านบาท หวังปี สหกรณ์รองรับเกษตรกร

นายพิเชษฐ วิริพาหะ อธิบดี กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรม ได้เสนอขอจัดสรรเงินในงบกลางปี 2561 จำนวน 5,000-6,000 ล้านบาท จากงบประมาณกลางรวม 1.5 แสน ล้านบาท ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง วางโครงการเพื่อเสนอ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ให้ พิจารณาและเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)

สำหรับงบประมาณที่จะเสนอไป เพื่อรองรับนโยบายของกระทรวง เกษตรฯ ประกอบด้วย 1.โครงการ แก้มลิงของพืชเศรษฐกิจตัวหลักคือ ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง และ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อชะลอผลผลิต ออกสู่ตลาดในคราวเดียวกัน 2.สหกรณ์ ที่มีศักยภาพด้านการแปรรูปสินค้า โดยเชื่อมโยงกับสหกรณ์ขนาดเล็กที่ รวบรวมผลผลิตมาแปรรูป 3.สหกรณ์ ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อเป็นทางเลือกของเกษตรกร อีกทั้งยังเป็นการ รองรับขีดยับหรือการเป็นศูนย์กลาง การผลิตเมล็ดพันธุ์ของอาเซียน และ 4.สหกรณ์โคนม ซึ่งจะมีการส่งเสริม ตั้งแต่การเลี้ยงต้นน้ำถึงปลายน้ำ

แหล่งข่าวในกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า สำหรับในช่วงฤดูแล้งเดือน เม.ย. 2561 ขณะนี้ทางกระทรวงเกษตรฯ อยู่ระหว่างเตรียมโครงการสร้างงาน สร้างเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่ สามารถปลูกข้าว หรือไม่มีรายได้ใน ช่วงเวลาดังกล่าว โดยจะใช้งบประมาณ จากเงินเหลือจ่ายของปี 2560 มา ดำเนินการ ■

หนุนไทยฮับเมล็ดพันธุ์อาเซียน

โพสต์ทูเดย์ - “ลักษณ์” เดินหน้าผลักดัน ไทยศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์พืช รองรับประชาคมอาเซียน

นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จ.พิษณุโลก เพื่อหามาตรการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์รองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) ซึ่งจะมีหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนทั้งหมด 12 หน่วยงาน โดยหลังจากนี้จะจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อต่อยอดนโยบาย

สำหรับแนวทางการเป็นศูนย์กลางผลิตและส่งออกเมล็ดพันธุ์ ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศมีความเชื่อมั่นอยู่ที่คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ซึ่งศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก กรมวิชาการเกษตร มีห้องปฏิบัติการของ SeedLab ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก ISTA ซึ่งเป็นจุดที่มีความสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นแก่เกษตรกรและภาคเอกชนที่มีขีดความสามารถในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่สามารถมาใช้บริการได้ และถ้าได้รับการตรวจรับรองจาก Seed Lab ของกรมวิชาการเกษตร จะเป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศได้

ทั้งนี้ เมื่อไทยมี Seed Lab ที่มีความทันสมัย ควรมอบโอกาสให้กับเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตและมีการรวมตัวกันเป็นสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจะสามารถยกระดับได้ภายใต้การแนะนำจากกรมวิชาการเกษตรให้เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์จำหน่ายได้ ถือเป็นแนวโน้มที่สำคัญ เนื่องจากปัจจุบันมีการแข่งขันในเรื่องการผลิตธัญพืชจำหน่ายมากขึ้น ซึ่งการให้ความสำคัญในเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ จะได้ทั้งการสร้างขีดความสามารถใหม่ ได้เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาด

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่จะทำเมล็ดพันธุ์ของไทยเป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ สามารถส่งออกเมล็ดพันธุ์ไปจำหน่ายในประเทศต่างๆ ได้ และมีแนวโน้มที่จะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์และจำหน่ายไปต่างประเทศได้

นายลักษณ์ กล่าวว่า ขณะเดียวกันจะกำหนดแผนแม่บทขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ การเพิ่มศักยภาพการส่งออกเมล็ดพันธุ์ไทย เพื่อรักษาความเป็นผู้นำต่อยอดความมั่นคงและความยั่งยืนของเมล็ดพันธุ์ไทยในภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเมล็ดพันธุ์เพื่อการส่งออก ทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และผัก ■

กรุงเทพธุรกิจ ● “4 สมาคมยาง” เสนอรัฐ
ออกค่าใช้จ่ายหนุนสวนยางได้มาตรฐาน
สมาพันธ์ป่าหลังอียูออกกฎ 3 ปีข้างหน้า
งดซื้อผลิตภัณฑ์ยางจากป่า

นายเกษม บุญราช รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย
ภายหลังการเข้าพบของ 4 สมาคมยางพารา
ประกอบด้วย สมาคมยางพาราไทย สมาคม
น่ายางชั้นไทย สมาคมผู้ผลิตถุงมือยางแห่ง
ประเทศไทย สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย
ว่าได้หารือถึงแนวทางการพัฒนายางพารา
ซึ่ง 4 สมาคมขอให้กระทรวงเกษตรฯ
สนับสนุนสวนยางพาราของเกษตรกรได้รับ
มาตรฐานของสมาพันธ์ป่า (FSC)

ทั้งนี้เพื่อที่ภาคเอกชนจะสามารถส่งออก
ยางพารา และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ยางพาราไปยังตลาดสหภาพยุโรป
หรืออียู และสหรัฐได้ในระยะต่อไป

สำหรับมาตรฐานดังกล่าว กำหนด
พื้นที่สวนยางพาราต้องปลูกในพื้นที่
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ห้ามบุกรุกป่า

จีรัฐหนุนมาตรฐานพีทักซ์ป่า หวานอียูงดซื้อผลิตภัณฑ์ยาง

เพื่อความยั่งยืนของป่า แต่พื้นที่ปลูกยาง
ของไทย 19.22 ล้านไร่ได้มาตรฐาน FSC
ประมาณ 50,000 ไร่เท่านั้น ในขณะที่อีก
3 ปีข้างหน้าอียู ประกาศจะไม่รับซื้อไม้และ
ผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา เช่นเฟอร์นิเจอร์
น่ายาง ยางแผ่น ไม้ยาง ฯลฯ ที่ไม่ได้ผ่าน
มาตรฐาน ดังกล่าว ดังนั้นเอกชนจึงขอให้
รัฐบาลสนับสนุน และผลักดันสวนยางให้
ได้มาตรฐานเดียวกับคู่ค้าด้วย

“มาตรฐาน FSC นี้ หากเกษตรกร
สามารถทำได้จะทำให้ไทยราคายางพารา หรือ
สินค้าจากยางพารา ขายได้ในราคาสูงขึ้น
จึงสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูว่าจะ
ผลักดันให้ไทยได้มาตรฐานนี้ เพิ่มขึ้น
อย่างไร เพื่ออนาคตจะขยายตลาดไปยัง

ฝั่งสหรัฐ และ อียู จากปัจจุบันตลาดหลัก
ที่ส่งออกยางพาราไทยคือ จีนไม่ได้
สนใจในเรื่องของมาตรฐานแต่อย่างใด”
นายเกษม กล่าว

นางสาวอรุณวัลย์ ฤทธิพิพัฒน์พงศ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอ็นเนอร์ยี
โซลูชั่น จำกัด กล่าวว่าที่ผ่านมาการรับรอง
มาตรฐาน FSC ในสวนยางพาราไทย
ที่ผ่านมาราคาใบรับรองแพงมาก กว่า
1 แสนบาท ทำให้ชาวสวนยางไม่ได้สนใจ
จะขอการรับรอง หากรัฐให้การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวทำให้สวนยางของไทยได้
มาตรฐานที่แสดงถึงความยั่งยืน เป็นสากล
จะส่งผลให้ราคายางพารา และผลิตภัณฑ์
ยางพาราไทย มีราคาที่ดีขึ้น



เมื่อเวลา 10.10 น. วันที่ 11 มกราคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีอัญเชิญ นพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ ก่อนจะมีพิธีรื้อถอน ย้ายพระเมรุมาศ ตามแผนงานที่กำหนด ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ใจหายอัญเชิญฉัตรจากยอดพระเมรุมาศ

สนามหลวง • สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีอัญเชิญนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ วธ.-กรมศิลปากรรื้อถอนย้ายตามแผนแล้ว ประชาชนใจหายน้ำตาไหลตลอดพิธี ตั้งจิตอธิษฐานขอตามรอยคำสอนของพ่อ

ที่พระที่นั่งทรงธรรม มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 11 ม.ค. เวลา 07.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวาย เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

และพิธีบวงสรวงการรื้อถอน/ย้ายพระเมรุมาศ และพิธีอัญเชิญนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ โดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา (ศน.) อาคารนาศิลป์ ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป ประกอบด้วย สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร, สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยาราม, พระพรหมมณี วัดราช

บพิธสถิตมหาสีมาราม, พระพรหมดิลก วัดสามพระยา, พระธรรมปัญญาบดี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์, พระธรรมรัตนดิลก วัดสุทัศน์เทพวราราม, พระเทพวิราภรณ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม,

อ่านต่อหน้า 10

ใจหาย

พระเทพปริยัติมุนี วัดหงส์รัตนาราม, พระศรีวิฑูทธิยบดี วัดชนะสงคราม และพระศรีวิสุทธิกวี วัดบวรนิเวศวิหาร สวด

พระพุทธรูป

จากนั้นประธานในพิธีถวายเครื่องไทยธรรม ประธานในพิธีทอดผ้าไตรจำนวน 10 ไตร พระสงฆ์ 10 รูป สดับปกรณ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำรับพร เวลา 08.00 น. พระสงฆ์ 89 รูป ออกรับมณฑปมาครอบพระเมรุมาศ โดยมีคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการกรมศิลปากร และประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

ในเวลา 10.10 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีอัญเชิญนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ ก่อนจะมีพิธีรื้อถอนย้ายพระเมรุมาศตามแผนงานที่กำหนด โดย พล.อ.ประยุทธ์ก็กล่าวรายงานต่อผู้แทนพระองค์ว่า ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์ ในการเชิญนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศครั้งนี้ นับเป็นขวัญและกำลังใจอันสำคัญยิ่งต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วกัน โดยที่พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสร็จสิ้นลุล่วงทุกประการแล้วนั้น ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพิธีเชิญนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศและรื้อถอนพระเมรุมาศกับอาคารประกอบทั้งปวงโดยลำดับต่อไป

จากนั้น ในเวลา 10.19 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนที่โต๊ะเครื่องสังเวย บวงสรวง เจ้าหน้าที่โหรพราหมณ์สิ้นฆ้องชัย สังข์ บัณเฑาะว์ จากนั้นประธานปักธูปบวราที่เครื่องบวงสรวง เสร็จแล้ว จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและกราบ หัวหน้าพราหมณ์กล่าวโอองการทำพิธีบวงสรวงการรื้อถอนและย้ายพระเมรุมาศ ประธานมายังหน้าขาลาพระเมรุมาศ ประพรมน้ำมนต์ที่หน้าขาลาพระเมรุมาศ รับค้อนจากเจ้าพนักงาน เคาะที่ขาลาหน้า 3 ครั้ง

เจ้าหน้าที่โหรพราหมณ์สิ้นฆ้องชัย สังข์ บัณเฑาะว์ ประธานโปรยข้าวตอก ดอกไม้ จากนั้นประธานอัญเชิญนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศเป็นอันเสร็จพิธี

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ในเบื้องต้น วธ.ได้จัดทำแผนการย้ายครั้งนี้ บุขบง โครงสร้างเหล็ก ลิฟต์ นำไปจัดเก็บที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ประติมากรรมทั้งหมดเคลื่อนย้ายไปจัดเก็บยังอาคารประติมากรรมสำนักช่างสิบหมู่ พระจิตกาธาน พระโกศจันทน์ เคลื่อนย้ายไปจัดแสดงที่โรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

สำหรับการรื้อถอนย้ายพระที่นั่งทรงธรรมมาส่งนำไปก่อสร้างเป็นอาคารจัดแสดงนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี การรื้อถอนย้ายศาลาลูกขุน 1 จำนวน 4 หลัง ย้ายไปก่อสร้าง ณ สำนักช่างสิบหมู่ ศาลาลูกขุน 2 และทับเกษตร จำนวน 2 หลัง นำไปก่อสร้างบริเวณอาคารจัดแสดงนิทรรศการฯ รวมถึงเคลื่อนย้ายกระถางต้นไม้ประกอบภูมิทัศน์

ส่วนนิทรรศการที่จัดแสดงบนพระที่นั่งทรงธรรม จำนวน 61 บอร์ด ประกอบด้วย โซนที่ 1 เมื่อเสด็จสวรรคต, โซน 2 รัชกาลที่ร่มเย็น และโซน 4 นำพระราชไมตรี 46 บอร์ด มอบให้พระราชวังพญาไท, โซน 3 พิธีพระราชพิธีบรมศพจำนวน 10 บอร์ด มอบให้หอวชิราวุธานุสรณ์, โซน 5 พระจักรีนิวัตฟ้า 5 บอร์ด มอบกรมศิลปากร นำไปจัดแสดงที่หอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และนิทรรศการภายในศาลาลูกขุนทั้ง 6 หลัง จัดเก็บที่สำนักช่างสิบหมู่

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า สำหรับนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทางกรมศิลปากรจะได้เชิญไปประดิษฐานยังกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ส่วนงานประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศจะทยอยขนย้ายทั้งหมดเก็บที่สำนักช่างสิบหมู่ รออาคารขนาด 30x60 เมตร จัดสร้างเสร็จ จะเปิดให้

นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ สำหรับพระจิตกาธาน พระโกศจันทน์ รวมถึงฉากบังเพลิง 1 ทิศ กรมศิลปากรจะจัดแสดงให้ประชาชนได้ชมที่โรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ก่อนเป็นเวลา 2 ปี หลังจากอาคารนิทรรศการที่จังหวัดปทุมธานีสร้างเสร็จ จะเคลื่อนย้ายไปจัดแสดงในอาคารดังกล่าวแทน โดยการรื้อถอนจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มี.ค.2561 จากนั้นจะส่งมอบพื้นที่ให้แก่กรุงเทพมหานครในการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสนามหลวงต่อไป

ต่อมาเวลา 10.50 น. ที่บริเวณแปลงนาหมายเลข 9 งานภูมิสถาปัตย์ กรมประมงประกอบพระเมรุมาศ กรมการข้าวจัดพิธีเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในแปลงนาพื้นที่กว่า 1 ไร่ โดยมีคุณสิริกิติยา เจนเซน พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, ท่านผู้หญิงนุศรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการประจำสำนักพระราชวังพิเศษ สำนักพระราชวัง, นายวิวัฒน์ ศัลยกำธรรมช.เกษตรและสหกรณ์, พล.ต.ธานี ฉุยฉาย ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 1, นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเป็นปฐมฤกษ์ ก่อนเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา และศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เข้าเกี่ยวข้าวทั้งหมด จากนั้นร่วมกับประชาชนจิตอาสาทยอยขนย้ายต้นข้าวทั้งหมดออกจากแปลงนาเลข 9 ขึ้นรถบรรทุกเตรียมขนย้ายต่อไป

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า วันที่ 11 มี.ค. เป็นวันเก็บเกี่ยวผลผลิต และเป็นครั้งสุดท้ายที่กรมการข้าวจะทำงานร่วมกับประชาชนจิตอาสาในการขนย้ายต้นข้าวทั้งหมดจำนวน 58,000 กระถาง ออกจากแปลงนาภายในวันเดียว ซึ่งส่วนหนึ่งจะนำไปจัดทำตัวอย่างต้นข้าวเพื่อจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ณ อาคารนิทรรศการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว และสถานที่สำคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำเป็นของที่ระลึกเมล็ดข้าวของพ่อ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.9 แจกจ่ายจิตอาสาที่ร่วมจัดสร้างแปลง

นาเลข 9 และประชาชนในโอกาสสำคัญต่อไป

“เมล็ดข้าวที่สมบูรณมอบหมายให้ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีนำไปนวดและปรับสภาพจัดทำเป็นของมงคลและของที่ระลึกเมล็ดข้าวของพ่อ ส่วนกระถางทั้งหมดที่พิมพ์ข้อความกระถางในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 จะเก็บไว้ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีเช่นกัน” อธิบดีกรมการข้าวระบุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนจำนวนมากที่มาร่วมทำบุญตักบาตรและร่วมพิธีบวงสรวงหรือถอนต้นข้าวและรวงข้าวบางส่วนจากเจ้าหน้าที่กรมการข้าวเพื่อเป็นของที่ระลึกนำกลับไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลที่บ้าน รวมถึงบางคนเป็นเกษตรกรจะนำเมล็ดข้าวไปเพาะปลูกในพื้นที่นาของตนเอง

นางมณีรัตน์ ลาวเลิศ ชาว จ.สมุทรสาคร อายุ 59 ปี กล่าวว่า ตนเองและกลุ่มเพื่อนซึ่งมาจาก จ.สมุทรปราการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพฯ เดินทางมาถึงพระเมรุมาศเวลา 06.00 น. เพื่อรอร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายในหลวง ร.9 และชมพิธีบวงสรวงหรือและอัญเชิญฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ โดยอยากอยู่ที่นี้จนวินาทีสุดท้าย เพราะมาร่วมพิธีตั้งแต่วันยกเสาเอกพระเมรุมาศ วันแรกที่ถอนก็ต้องมา ตอนอัญเชิญฉัตรลงรู้สึกใจหาย น้ำตาไหลตลอด ตนตั้งจิตอธิษฐานจะขอตามรอยคำสอนของพ่อ ทั้งเรื่องทำความดี ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตอาสา ทุกคำสอนใช้ได้ผล จะนำไปสอนลูกหลานให้ปฏิบัติตาม.

กรมหม่อนไหมเดินทางสานต่อโครงการทายาทหม่อนไหม สนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้คงอยู่คู่เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน จับมือมหาวิทยาลัยและกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) สร้างทายาทหม่อนไหมในสถาบันอุดมศึกษา ตชด.ทั่วประเทศ เร่งสร้าง "ไหมอาสา" ตั้งเป้ากว่า 500 คนทั่วประเทศ และยังมีแผนขึ้นทะเบียน เชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญาหม่อนไหม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านครูภูมิปัญญาสู่เกษตรกรรุ่นใหม่ นางสุตารัตน์ วัชรคุปต์

เหล่าวิชา อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า กรมหม่อนไหมจะพัฒนายกระดับสินค้าหม่อนไหมไทยให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและตรงตามความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น และยังมีเป้าหมายขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย "ต่อ เต็ม แต่ง" ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งสานต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านหม่อนไหมทุกระดับ รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการสินค้าหม่อนไหมสู่เกษตร 4.0 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถรองรับการแข่งขันให้แก่สินค้าไหมไทยและผลิตภัณฑ์ไหมในเวทีการค้าโลกในอนาคต ยกย่องผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้ก้าวสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ และพัฒนาสินค้าหม่อนไหมสู่สมาร์ทโปรดักชัน

นางสุตารัตน์กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านหม่อนไหมทุกระดับ เป็นหนึ่งภารกิจที่กรมหม่อนไหมตั้งเป้าเร่งสานต่อเพื่อยกระดับสมรรถนะบุคลากรให้มีศักยภาพสูงขึ้นตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ โดยเบื้องต้นมีเป้าหมายพัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหมทุกระดับ ให้มีความรู้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม อาทิ การเลี้ยงไหม การทอผ้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม รวมถึงผลงานวิจัยที่ประสบผลสำเร็จ และข้อมูลด้านเศรษฐกิจและตลาดสินค้าหม่อนไหมไปยังเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในปี 2561 มีแผนเร่งสร้าง "ไหมอาสา" เป้าหมายจำนวนกว่า 500 คนทั่วประเทศ เพื่อทำหน้าที่ประสานและเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกรมหม่อนไหมและเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบเข้าถึงทุกพื้นที่ เช่น ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับหม่อนไหม รายงานข้อมูลและช่วยเหลือเกษตรกรหม่อนไหมที่ประสบปัญหาพิบัติภัย ติดตามภาวะราคาและตลาดเส้นไหม

รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และสอบถามถึงความต้องการของเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็นต้น คาดว่าจะเป็นกลไกช่วยเติมเต็มการพัฒนาหม่อนไหมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ขณะเดียวกันยังมีแผนขึ้นทะเบียนครูภูมิปัญญาหม่อนไหม โดยจะเร่งคัดเลือกและจัดทำฐานข้อมูลครูภูมิปัญญาหม่อนไหมให้ชัดเจน และส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านครูภูมิปัญญาหม่อนไหม อีกทั้งยังดำเนินการเชิดชูเกียรติครูภูมิปัญญาหม่อนไหมด้วย ซึ่งจะช่วยถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้คงอยู่คู่เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน

อธิบดีกรมหม่อนไหมกล่าวอีกว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลก โดยไทยมีผู้สูงอายุราว 16-17% จากประชากรทั้งหมดกว่า 68 ล้านคน และมีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2564 ผู้



เดินหน้าปั้น'ทายาทหม่อนไหม' ถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่



สูงอายุของไทยจะเพิ่มขึ้นถึง 20% ในส่วนของ
เกษตรกรไทยส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยกว่า 55 ปี มี
ประมาณ 60% ของจำนวนเกษตรกรทั้งหมด

กรมหม่อนไหมได้เล็งเห็นความสำคัญใน
เรื่องดังกล่าว จึงเตรียมแผนลงนามความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมกิจการผู้สูงอายุ
(ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ เพื่อร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ

ด้านหม่อนไหมแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อย
โอกาสให้มีอาชีพและรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ยังมีแผนดำเนินการสานต่อ
โครงการทายาทหม่อนไหม เพื่อสนองพระราช
เสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช รัชกาลที่ 9 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานอาชีพ
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้คงอยู่ต่อไป โดยจะร่วมมือ

กับมหาวิทยาลัยต่างๆ สร้างทายาทหม่อนไหมใน
สถาบันอุดมศึกษา และขยายความร่วมมือกับกอง
บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เพื่อ
สร้างทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนทั่วประเทศ

โดยกรมหม่อนไหมจะสนับสนุนทั้งองค์
ความรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม รวมถึงสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้น
ฐาน เช่น พันธุ์หม่อน ไหมพันธุ์ดี และเครื่อง
มืออุปกรณ์ในการเลี้ยงไหม สาวไหม และทอผ้า
เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา เด็กนักเรียน และ
เยาวชนได้เรียนรู้และซึมซับอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหม และการพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นทาง
เลือกและช่วยสืบทอดอาชีพนี้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
ทางหนึ่ง

“การผลิตไหมหัตถกรรมปัจจุบันเป็นการ
ผลิตในระดับครัวเรือนเกษตรกรรายย่อย ส่วน
ใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่สืบทอดอาชีพและสั่งสมประ
สภการณ์มายาวนานจากบรรพบุรุษ ถือเป็นกลุ่ม
บุคคลที่ต้องให้ความสำคัญ ซึ่งจะช่วยเติมเต็มการ
พัฒนาและช่วยถ่ายทอดภูมิปัญญาหม่อนไหมไปสู
ทายาท และกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนรุ่นเดิม
ที่อายุสูงขึ้น

นอกจากนี้ กรมหม่อนไหมยังมุ่งต่อยอดพัฒ
นาทายาทหม่อนไหมให้เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์
(Young Smart Farmer) พร้อมยกระดับผู้ปลูก
หม่อนเลี้ยงไหมให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart
Farmer) เน้นส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านครูภูมิปัญญา
หม่อนไหม ซึ่งภายในปี 2564 มีเป้าหมายยก
ระดับรายได้ของสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพิ่มขึ้นเป็น
390,000 บาทต่อปี เพื่อสร้างความเข้มแข็งรองรับ
การแข่งขันในยุคเกษตร 4.0” นางสุดารัตน์กล่าว

อธิบดีกรมหม่อนไหมกล่าวต่อไป
ว่า นอกจากนี้ กรมหม่อนไหมจะดำเนินงาน
ตามแนวทางนโยบายที่ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้มอบให้ไว้เมื่อครั้งมาตรวจเยี่ยมกรมหม่อน
ไหมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 โดยเน้นหา
แนวทางช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการ
ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม รวมถึงการนำศาสตร์พระ
ราชาและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มา
ดำเนินงาน โดยการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยง
ไหมบนพื้นที่สูง เพื่อลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า
ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ดิน น้ำและป่าไม้
ตามแนวทางการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ซึ่งจะ
เป็นการสืบสานอาชีพด้านหม่อนไหมให้คงอยู่ต่อ
ไปอีกด้วย.



อดฉีตงบกลาง ชื่อใจรากลหญ้า

กับข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์

กลายเป็นอีกประเด็นร้อนที่ถูกสังคมจับตา เมื่อกระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณางบประมาณกลางปี 2561 จำนวน 1.5 แสนล้านบาท ในช่วงต้นเดือน ก.พ. ซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ภายในเดือน มี.ค.นี้

เหตุผลจาก **อภิศักดิ์ ตันติวงค์** รมว.คลัง ชี้แจงว่าการตั้งงบกลางปีครั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลมีความจำเป็นที่ต้องเร่งปฏิรูปเพื่อยกระดับประเทศจำเป็นต้องขยายการใช้นโยบายการคลังออกไปอีก ขณะที่เป้าหมายการจัดทำงบประมาณสมดุลนั้นก็ยังคงมีอยู่ แต่ต้องใช้ระยะอีก 10 กว่าปี

“การจัดสรรงบกลางปีดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิรูปประเทศ โดยเน้นไปที่เศรษฐกิจระดับฐานราก”

ทั้งนี้ หากพิจารณาในรายละเอียด จะเห็นว่าส่วนใหญ่ 1 แสนล้านบาท จะใช้ใน 4 เรื่องหลัก คือ 1.งบประมาณในโครงการช่วยคนจนเฟส 2 วงเงิน 3.5 หมื่นล้านบาท 2.โครงการปฏิรูปราคาค่าเกษตร 4 หมื่นล้านบาท เช่น การแก้ไขราคาขายตกต่ำ 3.งบประมาณในโครงการพัฒนาตำบล วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท และ 4. นำไปใช้เพิ่มความเข้มแข็งกองทุนหมู่บ้าน 1-1.5 หมื่นล้านบาท

ในแง่การช่วยเหลือประชาชนด้วยการอัดฉีดเงินลงพื้นที่ 1.5 แสนล้านบาท แงหนึ่งถือเป็นเรื่องปกติสำหรับรัฐบาล ซึ่งมีหน้าที่ต้องช่วยเหลือคลี่คลายความเดือดร้อน แก้ปัญหาปาก

ท้องของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงสภาวะที่สินค้าราคาเกษตรตกต่ำ จนมีกลุ่มเกษตรกรออกมาเรียกร้องให้ช่วยเหลือต่อเนื่อง

แต่อีกด้านหนึ่งเรื่องทำนองนี้หากเกิดในช่วงรัฐบาลที่มาจากทางเลือกตั้งมักถูกมองว่าเป็น “ยุทธศาสตร์” ชื่อใจประชาชน หวังผลไปถึงการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยใช้ทรัพยากรในมือให้เกิดประโยชน์

แม้ครั้งนี้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แต่ล่าสุด พล.อ.ประยุทธ์ประกาศตัวเป็นนักการเมืองชัดเจน

ที่สำคัญยังเบะท่าพร้อมเป็น “นายกรัฐมนตรีคนนอก” หากได้รับเสียงสนับสนุน การอัดฉีตงบกลาง 1.5

แสนล้านบาท ไปยังรากหญ้าในช่วงนี้ จึงไม่แปลกที่จะถูกมองว่าเป็นการเร่งฟื้นความเชื่อมั่นที่กำลังตกต่ำของ พล.อ.ประยุทธ์ และรัฐบาล คสช.

รวมทั้งหวังไทยคะแนนในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งจากรากหญ้า ด้วยการแสดงให้เห็นว่า รัฐบาล คสช. ก็ไม่ได้ทอดทิ้งหรือละเลยเกษตรกร คนจน เอาใจแต่นายทุนเหมือนอย่างที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในช่วงที่ผ่านมา

ยิ่งหากดูในรายละเอียดทั้งเรื่อง โครงการช่วยเหลือคนจน โครงการพัฒนาตำบล และการเพิ่มความเข้มแข็งให้กองทุนหมู่บ้าน ทั้งหมดเป็นการอัดเม็ดเงินเข้าถึงมือประชาชนโดยตรง ที่สำคัญปัญหาเรื่องราคาขายพาราตกต่ำที่รัฐบาลยังแก้ไม่ตกแม้จะอัดฉีดเม็ดเงินไปหลายรอบ แต่ก็ยังไม่อาจจูดราคาให้พลิกฟื้นกลับมาสร้างรายได้ให้เกษตรกรสวนยางได้อย่างที่ต้องการ กลายเป็นชนวนที่จุดความเชื่อมั่นและสร้างแรงกดดันให้รัฐบาล คสช.

รอบนี้รัฐบาลให้ความสนใจแก้ปัญหาการค้าขายพาราอย่างเป็นระบบ ทั้งนโยบายให้ลดพื้นที่การปลูกอย่างน้อย 10-20% เพื่อดันราคาขาย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเข้ามาทำแผนให้

ในรายละเอียด ลักษณะ วนจนวนวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า งบกลาง 4 หมื่นล้านบาท จะใช้ผ่าน 5 โครงการ คือ 1.ชดเชยเงินสำหรับชาวสวนยางที่สมัครใจโค่นยางเพื่อเปลี่ยนอาชีพอีก 1 หมื่นบาท/ไร่ จากเดิมการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จ่าย 2 หมื่นบาท/ไร่ ซึ่งจะทำให้ชาวสวนยางจะได้รับเงินรวม 3 หมื่นบาท/ไร่

2.จัดทำข้อมูลพื้นฐานเกษตรกรหรือ บิ๊กดาต้า เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาภาคเกษตรในอนาคต 3.จัดทำถึงบรรจุผลผลิต (ไซโล) เพื่อชะลอผลผลิตการเกษตรและพักสินค้าไว้รอขายในช่วงผลผลิตตกต่ำ 4.โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และ 5.สร้าง

อาชีพในฤดูแล้ง

เรียกได้ว่าเป็นการเอาจริงเอาจังในการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำที่ชัดเจนครั้งหนึ่งของรัฐบาล คสช.

ในมุมมองของ สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี มองว่าที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยตลอดเวลาที่ไม่สมดุลทำให้ไทยเป็นเมือง 2 นครา คือ มีเมืองทันสมัยกับเมืองล้าสมัย ดังนั้นปี 2561 จึงต้องโฟกัสให้เชื่อมโยงกัน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ด้วยการเน้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

หลังจากช่วยให้ประชาชนมีรายได้จุนเจือตนเองจากบัตรคนจนแล้ว จะต้องปฏิรูปอาชีพเกษตรกรกรรมอย่างจริงจังที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะยกเครื่องเกษตรกรรมของไทย

ทั้งหมดนี้ สอดรับกับกรอบเวลาการเลือกตั้งที่หากไม่มีอะไรผิดพลาดจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี

คูขนานไปกับอีกด้านที่มีความเคลื่อนไหวจากหลายฝ่าย ประกาศความชัดเจนเตรียมตั้งพรรคสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ต่ออีกสมัย

การอัดฉีดเม็ดเงินในช่วงที่คะแนนนิยมของรัฐบาล คสช.กำลังตกต่ำย่อมทำให้ความเชื่อมั่นฟื้นคืนกลับมาไม่มากนักน้อย

ที่สำคัญในวันที่เม็ดเงินเหล่านี้ลงไปผ่านทั้งกองทุนหมู่บ้านและโครงการพัฒนาตำบล อันจะเป็นกลไกเพิ่มการใช้จ่ายใช้สอย ทำให้เงินหมุนเวียนในระบบพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมให้ดีขึ้นตามไปด้วย

ทั้งหมดจะแปรเปลี่ยนกลับมาเป็นคะแนนนิยมให้รัฐบาล คสช.ในที่สุด ■

กำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และเครดิตยูเนียน



ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมหารือแนวทางการเสนอกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนียน ซึ่งเป็นผลจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 เห็นชอบแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนียน

ที่เห็นว่าปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนียนได้พัฒนาเป็นสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ ซึ่งมีขนาดสินทรัพย์สูงและมีแนวโน้มการทำธุรกรรมทางการเงินอย่างกว้างขวาง จึงจำเป็นต้องจัดตั้งหน่วยงานขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อทำหน้าที่กำกับสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ให้ได้มาตรฐานและสร้างความมั่นคงให้กับระบบสหกรณ์โดยรวม

การจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนียน ขณะนี้มีความคืบหน้าโดยได้มีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ พ.ศ....ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาในรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ซึ่งมีสาระสำคัญคือขอบเขตการบังคับใช้

ในเบื้องต้นจะกำกับดูแลสหกรณ์ที่มีสินทรัพย์เกิน 5,000 ล้านบาทขึ้นไป และโครงสร้างการกำกับดูแลจะมีคณะกรรมการกำกับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ทำหน้าที่กำหนด

นโยบายด้านการกำกับ การส่งเสริมและการพัฒนา การกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการกำกับสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ ซึ่งจะเน้นเรื่องการเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบสหกรณ์และระบบการเงินของประเทศ และจะมีการออกเป็นพระราชกฤษฎีกาเพื่อบังคับใช้

ทั้งนี้ กรอบระยะเวลาในการเสนอร่างกฎหมายจะต้องมีการหารือเพื่อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงจนได้ร่างพระราชบัญญัติฯ ที่สมบูรณ์เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบประมาณกลางเดือนมีนาคม 2561 นี้ ก่อนจะส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยผู้แทนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

โดยมีนายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย.

'วิษณุ' ถกหาคนลงส.บริหารจัดการน้ำ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยกรณีที คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะใช้อำนาจ ม.44 ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่เกี่ยวกับการจัดสรรภารกิจและบุคคลของ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทชช.) ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ เพราะหลังจากจัดตั้ง สทชช. ขึ้นมาเมื่อเดือนตุลาคม ตอนนี้อยู่พื้นที่ภายในอาคารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เดิม) ตั้งเป็นสำนักงานไปก่อน และมีอดีตอธิบดีกรมชลประทานมาเป็นผู้อำนวยการ สทชช. ขณะที่อัตรากำลังคนในหน่วยงานใหม่นี้มี 200 กว่าคน แม้เริ่มทำงานไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่มีคนเข้ามาร่วมทำงาน เพื่อเตรียมการรับมือสถานการณ์น้ำ เพราะเกิดปัญหาการนำคนเข้ามาทำงานที่ต้องเอามาจากกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงจะต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ โดยจะไม่มีการโอนหรือยุบรวมหน่วยงานใดเข้ามา นายวิษณุกล่าวต่อว่า คำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับใหม่ใช้เวลาจัดทำอีกระยะหนึ่ง เพราะต้องพิจารณาอีกหลายอย่าง โดยตนนัดประชุมร่วมกับ ผอ.สทชช. อธิบดีกรมชลประทาน และอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ในวันที่ 12 มกราคมนี้ สำหรับการนำคนมาทำงานในหน่วยงานนี้ ไม่ใช้การบีบบังคับฝ่าฝืนความสมัครใจของคน แต่ใช้การสร้างมูลเหตุจูงใจ โดยจะเลือกว่าจะเอาแผนกงานอะไรบ้างไปอยู่ใน สทชช. ซึ่งจะทำให้คนในแผนกนั้นต้องมาด้วย แต่ถ้ามีบางคนที่ยังไม่อยากมาเต็มตัว จะใช้วิธียืมตัวมาช่วยราชการก่อน เป็นเวลา 180 วัน เพื่อจะขอจบการทำงานที่ใหม่และอยู่ต่อไปเลย แต่หากครบกำหนดเวลาการยืมตัวแล้ว บุคคลนั้นยังไม่ชอบ ก็สามารถกลับไปต้นสังกัดเดิม

กระจก 8 หน้า

แก้ปัญหายากจนฉบับเงินโมเดล

ในงานสัมมนาใหญ่ประจำปีของ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจเมื่อวันก่อน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงวิธีการแก้ไขปัญหายากจนของประเทศไทย ที่ทำได้อย่างรวดเร็วว่า ทางารของเงินจะใช้วิธีการโฟกัสลงไปในระดับพื้นที่

อาศัยกำลังของสมาชิกพรรคซึ่งมีเป็นล้านคนลงไปตรวจสอบในแต่ละจังหวัด แต่ละมณฑลที่ยากจน เพื่อหาสาเหตุว่ามาจากอะไร ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีสาเหตุของความยากจนที่แตกต่างกัน จากนั้นก็ให้การช่วยเหลือที่ตรงกับความต้องการของประชาชน

และบอกด้วยว่า “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี ให้จัดตั้งทีมงาน ซึ่งประกอบด้วยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกระทรวงกลาโหม ร่วมกันลงพื้นที่เจาะลึกเป็นรายจังหวัดเช่นเดียวกับ โมเดลแก้จนของจีน โดยจะพิจารณาแก้ไขปัญหายากจนในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไป เช่น เรื่องแหล่งน้ำ ปัญหาที่ทำกิน โดยมี จ.กาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดเริ่มต้น

ต้องยอมรับว่า งานนี้รัฐบาลทุ่มสุดตัวเพื่อแก้ปัญหายากจน ทั้งการแจกเงินเพิ่มสำหรับคนจนที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี หรือเฉลี่ยวันละประมาณ 80 บาท จากเดิมได้รับเงินไปซื้อของใช้ที่จำเป็นจากร้านค้าประชารัฐเดือนละ 300 บาท เพิ่มอีก 200 บาท เป็น 500 บาท

ส่วนคนจนที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท แต่ไม่ถึง 100,000 บาท จากเดิมได้รับเดือนละ 200 บาท เพิ่มอีก 100 บาท เป็น 300 บาท แต่การได้รับเงินเพิ่มครั้งนี้ มีเงื่อนไขว่าจะต้องผ่านโปรแกรมพัฒนาตนเอง โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ AO (Account Officer) มาช่วยวางแผนชีวิตให้พ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืนให้

หวังว่าเข้าไปโปรแกรมกันไปแล้วจะพบทางสว่างของชีวิตเด็กจนดักดานกันไป ต้องยอมรับว่าการแก้ปัญหายากจนครั้งนี้มีการชี้เป้าที่ชัดเจนว่าคนยากจนเป็นใคร และลงไปแก้กันแบบสั่งตัดแบบรายบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งแผนงาน วิธีการ เงิน และคน จะได้เงินก็ต้องมีเงื่อนไข มากกว่าแค่การแจกแล้วก็แจก

อย่างไรก็ตาม ปัญหาคนจนจะมีอยู่ 2 ส่วนคือ เจ้าหน้าที่ AO ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญตัวหนึ่งของความสำเร็จในแผนงานนี้ จะมีจำนวนเพียงพอแค่ไหน และมีความตั้งใจ รวมทั้งความคมของความคิดมากพอเพียงใดที่จะช่วยวางแผนชีวิตให้คนจนซึ่งเจ้าหน้าที่แต่ละคนก็มีความคิดที่ต่างกันไป เพราะไม่สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณได้

อีกส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือ ตัวของคนจนเอง พร้อมทั้งจะบังคับตัวเอง เห็นดีเห็นงามยินยอมพร้อมใจที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองหรือไม่ หากแค่เข้าไปโปรแกรมเพื่อหวังได้รับเงินเพิ่มแต่หัวใจไม่พร้อมยอมรับคำแนะนำ โปรแกรมที่วางไว้ก็ถึงสูญเปล่า

เหมือนที่ ดร.สมคิด ยกคำพูดของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ที่เขียนไว้ในหนังสือของเขาว่า อุปสรรคสำคัญที่สุดที่สกัดกั้นไม่ให้คนจนพัฒนาได้คือ Poverty Mentality มองตัวเองว่าเกิดมามีกรรมเป็นคนจน หน้าที่ของคุณคือต้องช่วยผมอย่างเดียว ซึ่งทางการจีนต้องการขจัดความคิดนี้ของคนจนในจีนออกไป พลิกจิตใจให้อีกเข็ม ลูกขึ้นมาต่อสู้กับความจนให้ได้

ถึงแม้รัฐบาลจีนและรัฐบาลไทยช่วงนี้จะมีอำนาจเบ็ดเสร็จเหมือนกัน แต่ทั้งสองรัฐบาลก็ไม่สามารถไปสั่งให้คนเลิกจนได้แบบยั่งยืน ถ้าคนจนไม่ยินยอมพร้อมใจต้องการหายจนด้วยตัวเอง.

คนชายขอบ

○ เกษตรทฤษฎีใหม่

ที่ จ.ตรัง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันก่อน นายคมสันต์ กาญจนสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 16 พร้อมด้วยนายก้องโชค แซ่เตียว วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประทานตรัง และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตพื้นที่นาโยง โดยได้ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานกิจกรรมการเกษตร การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า แก่เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้น้อมนำแนวคิด “เกษตรทฤษฎีใหม่” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มากำหนดเป็นนโยบายสำคัญ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร โดยได้จัดทำโครงการ “๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ซึ่งเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2560 ต่อเนื่องจนถึง ปี 2561.